

เมอเวนพิก โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เตรียมเปิด บุติก รีสอร์ทแห่งใหม่บนเกาะสมุย



(กรุงเทพ 11 พฤศจิกายน 2557) – เมอเวนพิก โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กลุ่มโรงแรมระดับบนซึ่งขึ้นชื่อด้านความเป็นเลิศและการให้บริการอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าตามแบบฉบับสวิส ได้เตรียมที่จะเปิด เมอเวนพิก รีสอร์ท แพลมใหญ่บีช สมุย บุติครีรีสอร์ทแห่งใหม่บนเกาะสมุย ประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดเปิดในเดือนธันวาคม 2557 นี้ ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 50 ห้อง ห้องอาหารริมทะเลที่ให้บริการนานาชาติพร้อมวิวทัศนียภาพอันยอดเยี่ยม สระวายนากลางแจ้ง 3 สระ และสปาสมุนไพรมอบแบบเอเชีย



รีสอร์ทแห่งใหม่ของเมอเวนพิกตั้งอยู่บนชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสมุยเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากหาดแหลมใหญ่อันเงียบสงบเป็นส่วนตัว และขึ้นชื่อด้านวิวที่ศรัทธันงดงามยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมด้วยน้ำทะเลใสและชายหาดที่ค่อยๆลาดลงสู่ทะเล บุติครีรีสอร์ทแห่งนี้ยังอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่บุติครีรีสอร์ทแห่งนี้พร้อมมอบบริการ ได้แก่ ห้องพักและ วิลล่าระดับพรีเมียมท่ามกลางสวนแมกไม้เมืองร้อนเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากชายหาด การออกแบบของทุกห้องพักเป็นการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ห้องพักทุกห้องตั้งอยู่ระดับพื้นดินและมีระเบียงส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอแบน ผักบัวแบบติดบนเพดาน และWi-Fi ฟรี

แขกที่เข้าพักสามารถลิ้มร่อยกับอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติได้ที่ เดอะเทอร์เรซ ซึ่งเป็นห้องอาหารริมทะเลพร้อมชั้นชมทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทร และยังมีเดอะ เด็ค บาร์ริมสระน้ำที่พร้อมให้บริการค็อกเทลและอาหารทานเล่น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดดพร้อมชมวิวอันงดงามรอบสระน้ำริมทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสระน้ำในรีสอร์ท

ชบาสปา เป็นการผสมผสานระหว่างการบำบัดตามตำรับไทยโบราณเข้ากับการบำบัดแบบสมัยใหม่ ซึ่งมีรายการบำบัดให้เลือกหลากหลาย อาทิ การมาส์คด้วยไผ่ไทย การทำความสะอาดผิวหน้าด้วยสมุนไพรมอบแบบไทย การสครับผิวด้วยมะพร้าว และการนวดแผนไทยโบราณ ซึ่งล้วนใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%

บุติครีรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว และสามารถเดินทางโดยเรือไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองทั้ง 42 เกาะได้ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ และมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำทะเลใสสะอาดของอ่าวไทย ปีนเขา หรือพักผ่อนบนชายหาด

เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวรีสอร์ทแห่งใหม่ท่ามกลางสวนแมกไม้เมืองร้อนนานาชาติพันธุ์ แขกที่เข้าพักที่ เมอเวนพิก รีสอร์ท แพลมใหญ่บีช สมุย ตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 40% (ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า)

เมอเวนพิก รีสอร์ท แพลมใหญ่บีช สมุย ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุยเพียง 30 นาทีและมีบริการรถรับ-ส่งไปสนามบิน

บุติครีรีสอร์ทบนหาดแหลมใหญ่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามในประเทศไทย ต่อจากโรงแรมที่หาดบางเทาและหาดกะรนในภูเก็ต ที่บริหารโดยเมอเวนพิกซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับโลก นอกจากนี้ เมอเวนพิก ยังมีโครงการที่จะเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่อีก 25 แห่ง โดยในจำนวนนี้ 15 แห่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆในเอเชีย อาทิ ฟิลิปปินส์ อินเดีย จีน ศรีลังกา มาเลเซีย และสิงคโปร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมอเวนพิก รีสอร์ท แลนด์ไฮยูบีส สมุย กรุณาแวะเข้าไปที่
www.moevenpick-hotels.com/samui-laem-yai-beach